

แวดวงสงฆ์

สมาน สุดโต ■

กรมการศาสนาสนองศรัทธาผู้ศรัทธา

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สืบสานบุญใหญ่ต่อกบฏาทร ออกพรรษา-ทอดกฐินวัดทั่วประเทศ อธิบดีกรมการศาสนา หวังประเพณีประเพณี “ธงกฐิน” สุธงหอย วอนวัดช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู เมื่อดวันที่ 20 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล วีระ โรจนพจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำผู้บริหารทุกกรมในสังกัดร่วมมรดงรงค์ เนื่องใน “ปีรณรงค์ความเป็นไทย” ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในส่วนของกรมการศาสนา (ศน.) วีระกล่าวว่า จากการที่ได้มอบหมายนโยบายให้ ศน.ใช้มิติศาสนาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ขณะนี้ได้รับรายงานจาก กฤษฎศญพงษ์ คีรี อธิบดี ศน.ว่า ช่วงวันออกพรรษา วันที่ 27 ต.ค.นี้ ศน.ได้เชิญชวน



กรมการศาสนาเรียกร้องให้วัดที่รับกฐินแล้วติดธงกฐิน เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ที่ดีไม่ให้สูญหาย

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกันทำบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดพระพุทธรศาสนา ได้แก่ การร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 28 ต.ค.และช่วงระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-25 พ.ย. 2558 ร่วมกันถวายผ้ากฐินตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธรศาสนาแล้ว ยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธรศาสนาเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

“การมรดงรงค์สืบทอดประเพณีถวายกฐินปีนี้ให้เน้นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณี การรักษาศิล ปราดจกของมีนเมามทรสพทที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจารีตประเพณี การสมโภชจะใช้วิถีวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย การแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น และมรดงรงค์เรื่องของการยิ้ม การไหว้ การต้อนรับ การดูแลอัธยาศัยไมตรีของความเป็นไทยที่มีให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายกฐิน โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันติดป้ายมรดงรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ และทอดกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดใดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ก็ขอเชิญชวน



กฤษฎศญพงษ์ คีรี อธิบดีกรมการศาสนา เสนอการมรดงรงค์ การทอดกฐินตามวัดต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรี

พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แสดงเจตจำนงจงกฐินกับทางวัดได้โดยตรง” อธิบดี ศน. กล่าว

กฤษฎศญพงษ์ กล่าวอีกว่า การทอดกฐินปีนี้ ศน.ขอความร่วมมือไปยังวัดที่ได้รับผ้ากฐินสืบทอดการประเพณี “ธงกฐิน” ที่กำลังสูญหายให้กลับไปคืนมาในสังคมไทย

ธงกฐิน เป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่า วัดนี้ได้รับผ้ากฐินแล้วมี 4 แบบ แฝงด้วยความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ประกอบด้วย ธงจระเข้ ธงนางมัจฉา ธงตะขาบ และธงเต่า กล่าวคือ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อัมผ้าไตร เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมทอดกฐิน

1.ธงจระเข้ หมายถึง ความโลภ (ปากใหญ่ กินไม่อิ่ม) ใช้ประดับในการแห่มีตำนานว่าเศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกฐินจนขาดใจตาย 2.ธงนางมัจฉา หมายถึง ความหลง (เล่นแห่แห่งความงามที่ชวนหลงใหล) ใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐินเป็นตัวแทนหญิงสาว ตามความเชื่อว่าเป็นสิ่งล่อลวงการถวายผ้าแต่ภิกษุสงฆ์จะมีรูปงาม 3.ธงตะขาบ หมายถึงความโกรธ (พิษที่เผ็ดร้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิต) ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่าวัดนี้มีคนมาของกฐินแล้ว ให้ผู้จะมาบวราณาทอดกฐินผ่านไ้วัดอื่นเลย ไม่ต้องเสียเวลามาถาม และ 4.ธงเต่า หมายถึง สติ (การระวังรักษาอายตนะทั้ง 6 ดวงเต่าที่ห่อด้วยระซ่อนในกระดอง)

ธงทั้ง 4 แบบ ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดนี้ทอดกฐินเรียบร้อยแล้ว จะปลดลงในวันเพ็ญเดือน 12 โดยในปัจจุบันจะเห็นเพียงธงจระเข้ และธงนางมัจฉา ที่จะปรากฏในงานกฐินส่วนธงตะขาบและธงเต่าพบเห็นได้น้อย จะมีเป็นบางวัดที่ยังคงรักษารมธรรมเนียมเก่าอยู่เท่านั้น